



- ๒ -

หมายเลข ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๓ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามคำร้องคัดค้านของนายทองแล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ผู้คัดค้านและนายวรารุณี จิงทอง บุตรผู้คัดค้านไปร่วมงานสมโภชฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดวังพร้าว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผู้คัดค้านสวมเสื้อม่อฮ่อม ด้านหลังเสื้อมีข้อความว่า "ตะวัน จิงทอง เบอร์ ๑" อันมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำตัวและหาเสียงเลือกตั้งในคราวเดียวกัน โดยผู้คัดค้านยื่นซองบรรจุเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท หน้าซองเขียนชื่อนายวรารุณี จิงทอง เพื่อนำไปบริจาคให้คณะกรรมการวัดฝ่ายการเงินและมีการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงว่า นายวรารุณีบริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งตามปกติการบริจาคเงินทำบุญตามความเหมาะสมจะบริจาคไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้คัดค้านโดยรวมถือว่าการกระทำเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านและเป็นการบริจาคเงินจำนวนที่สูงกว่าปกติ ผ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ มีผลให้การเลือกตั้ง

/ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ



- ๓ -

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลา ๑ ปี และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อำเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ แทนผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านไปร่วมงาน
สมโภชฝังลูกนิมิตพระอุโบสถที่วัดวังพร้าวตามที่ผู้ร้องอ้าง ผู้คัดค้านเพียงสวมเสื้อม่อฮ่อม
แต่ไม่มีพิมพ์ข้อความด้านหลัง ผู้คัดค้านไม่ได้มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ใด
เพื่อไปให้คณะกรรมการวัดในการทำบุญเนื่องในงานสมโภชดังกล่าว นายทนง ไชยสาร
เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา
เขตเลือกตั้งเดียวกับผู้คัดค้าน จึงกล่าวร้ายผู้คัดค้านเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและเพื่อมิให้ผู้คัดค้าน
ได้รับการเลือกตั้ง บัญชีเงินบริจาคของวัดวังพร้าวมีการจัดทำขึ้นภายหลังเพื่อจุดประสงค์
ทางการเมืองของนายทนง พยานหลักฐานของผู้ร้องไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ขอให้ยกคำร้อง

ทางใต้สวนผู้ร้องนำสืบว่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา
ผู้คัดค้านและนายวรารุติ ชิงทอง บุตรผู้คัดค้านไปร่วมงานพิธีฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดวังพร้าว
และร่วมอยู่กับบุคคลสำคัญและกรรมการวัดบางคนภายในเต็นท์ปะรำพิธี มีชาวบ้านไปร่วมงาน
ประมาณ ๕๐๐ คน ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา ขณะที่เสร็จพิธีฝังลูกนิมิต

/ชาวบ้าน



- ๔ -

ชาวบ้านเริ่มทยอยกลับ ผู้คัดค้านนำซองสีขาวภายในบรรจุเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท มอบให้ นายสังคม อานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๒ โดยเขียนหน้าซองชื่อนายวรารุณี จิงทอง และนายสังคมได้มอบต่อให้นายศรีวรรณ ภิญโญ มัคนายกวัดวังพร้าว นายศรีวรรณเดินไป มอบให้นายขง จันทรหอม กรรมการวัดฝ่ายการเงินและนายขงส่งให้กรรมการคนอื่นเพื่อจด ลงบัญชีจำนวนเงินและผู้บริจาค ต่อมาอีกประมาณ ๕ นาที มีการประกาศชื่อนายวรารุณี จิงทอง บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ผ่านเครื่องขยายเสียงของประชาสัมพันธ์วัด ในวันดังกล่าวผู้คัดค้าน สวมเสื้อม่อฮ่อมด้านหลังพิมพ์ข้อความ “ตะวัน จิงทอง เบอร์ ๑”

ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้คัดค้านกับนายวรารุณีไปร่วมงานพิธีสมโภชฝังลูกนิมิตที่ วัดวังพร้าว ผู้คัดค้านใส่เสื้อม่อฮ่อมแต่ไม่มีพิมพ์ข้อความด้านหลัง ผู้คัดค้านและนายวรารุณีไม่เคย มอบซองขาวบรรจุเงินหรือเงินจำนวนใด ๆ เพื่อบริจาคให้วัดในวันดังกล่าว อีกทั้งไม่มีการประกาศรายชื่อนายวรารุณีเป็นผู้บริจาคเงิน

พิเคราะห์พยานหลักฐานผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านและนายวรารุณี จิงทอง บุตรผู้คัดค้านไปร่วมงานพิธีสมโภช ฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดวังพร้าว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะกา จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในเขต เลือกตั้งที่ ๓ ที่ผู้คัดค้านสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

/งานสมโภช



- ๕ -

งานสมโภชเริ่มตั้งแต่วเวลาประมาณ ๕ ถึง ๑๗ นาฬิกา พิธีเริ่มตั้งแต่วเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา และพิธีสงฆ์เริ่มเวลา ๑๖ ถึง ๑๗ นาฬิกา มีชาวบ้านเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน และมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศรายนามผู้บริจาคและจำนวนเงินผ่านเครื่องขยายเสียงภายในงาน ผู้คัดค้านและนายวรารุณีไปถึงงานเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา และนั่งอยู่ในที่นั่งปะรำพิธี ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นและกรรมการวัด เมื่อพิธีสงฆ์เสร็จเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา ผู้คัดค้าน นายวรารุณีและผู้มาร่วมงานต่างทยอยกันกลับ โดยไม่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในงานดังกล่าว

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านกระทำการเพื่อบังคับผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองด้วยวิธีการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้เลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ ผู้ร้องอ้างบันทึกคำพยานของนายสังคม อานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านวังพร้าว นายศรีวรรณ ภิญโญ มัคคณายกวัดวังพร้าว และนายยง จันทรหอม กรรมการวัดทำหน้าที่รับบริจาคเงิน ทั้งสามคนอยู่ในงานพิธีที่วัดวังพร้าวซึ่งให้การทำงานองเดียวกันโดยนายสังคมให้การว่า ผู้คัดค้านนำซองจดหมายสีขาวออกจากกระเป๋ากางเกงส่งมอบให้นายสังคมบอกว่าร่วมบริจาคสมทบทุน

/งานฉลอง



- ๖ -

งานฉลองพระอุโบสถเขียนชื่อนายวรารุณี จิงทอง นายสังคมส่งมอบซองต่อให้นายศรีวรรณ โดยไม่ทราบจำนวนเงินที่บริจาค นายศรีวรรณให้การว่า ผู้คัดค้านไปร่วมงานกับนายวรารุณี และชายอีกหนึ่งคน ขณะเสร็จพิธีเห็นผู้คัดค้านยื่นซองจดหมายสีขาวให้กับชายที่มาด้วยเพื่อให้เขียนชื่อหน้าซอง ได้ยินเสียงซุบซิบว่า "เขียนอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้" แล้วชายคนดังกล่าวก็เขียนข้อความที่หน้าซองยื่นคืนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านยื่นซองต่อให้นายสังคม และนายสังคมยื่นต่อให้นายศรีวรรณ นายศรีวรรณเข้าใจว่าเป็นซองบริจาคเงินจึงนำไปมอบให้คณะกรรมการวัดฝ่ายการเงิน นายขงให้การว่า ขณะเสร็จพิธีและผู้ร่วมงานต่างทยอยกันกลับ นายศรีวรรณเดินถือซองจดหมายสีขาวมายื่นให้นายขงแจ้งว่าเป็นเงินบริจาค แล้วนายขงยื่นซองเงินดังกล่าวต่อให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินเป็นผู้จดลงบัญชีรายรับรายจ่าย หลังจากนั้นประมาณ ๕ นาที ทั้งนายสังคม นายศรีวรรณ และนายขง ต่างให้การว่าได้ยินประชาสัมพันธงานประกาศผ่านเรื่องขยายเสียงมีรายนามผู้บริจาคคนอื่นก่อน ๒ ถึง ๓ คน แล้วประกาศชื่อนายวรารุณี จิงทอง บริจาค ๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้ร้องมีนายขงยุทธ โมทาร์ตัน กรรมการวัดวังพร้าว ทำหน้าที่เหรียญให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ นายขงยุทธกับกรรมการวัดคนอื่น ร่วมกันจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายผู้บริจาคเงินเนื่องในงานฉลองพระอุโบสถดังกล่าว มีรายชื่อ นายวรารุณี จิงทอง บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันดังกล่าวด้วย เห็นว่า พยานของผู้ร้อง

/นายสังคม



- ๓ -

นายสังคมเป็นผู้ใหญ่บ้าน พยานนอกนั้นเป็นกรรมการวัดวังพร้าว และบางคนเป็นมัคนายก และเหรียญกษาปณ์โดยตรงกับการดำเนินการในงานฉลองพระอุโบสถวัดวังพร้าวพยานแต่ละคนไม่รู้ว่าผู้คัดค้านเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะกาไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน อีกทั้งพยานไม่ได้เป็นญาติเกี่ยวข้องกับนายทง ผู้สมัครรับเลือกตั้งคู่แข่งกับผู้คัดค้าน ไม่มีสาเหตุที่จะให้การปรักปรำให้ร้ายผู้คัดค้าน มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและเมื่อพิจารณาพฤติการณ์และรายละเอียดที่พยานทั้งหมดให้การแล้วมีความสอดคล้องต้องกันในเหตุและผลเป็นธรรมชาติ ยากที่จะปรุงแต่งเหตุการณ์ขึ้นเอง พยานของผู้คัดค้านที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ปะรำพิธีอ้างเพียงว่าไม่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะพยานของผู้ร้องบางคนไม่อยู่ในเขตพื้นที่ปะรำพิธีเท่านั้น แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เห็นพยานดังกล่าวเข้าร่วมงานจึงเป็นทางนำสืบขาดน้ำหนักที่จะหักล้างพยานหลักฐานของผู้ร้อง และเมื่อพิจารณาประกอบคำให้การของนายเสรี อุดเมืองอิน พยานผู้ร้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งให้การว่า นายเสรีเป็นประชาสัมพันธ์วัดประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงตลอดงานตั้งแต่เช้าจนพิธีเสร็จวันช่วงพิธีสงฆ์เท่านั้น และมีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคภายหลังพิธีสงฆ์ด้วย แต่จะมีการประกาศชื่อนายวารวุฒิจึงทอง ด้วยหรือไม่ นายเสรีจำไม่ได้เพราะมีหลายรายชื่อที่คณะกรรมการส่งให้มาประกาศ ยิ่งทำให้พยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น ด้วยนายเสรีให้การว่ามีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคภายหลังเสร็จสิ้น

/พิธีสงฆ์



- ๘ -

พิธีสงฆ์ ที่ผู้คัดค้านและพยานผู้คัดค้านล้วนให้การว่าไม่มีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์น่าจะเป็นการให้การเพื่อทำลายน้ำหนักคำพยานของพยานผู้ร้องเสียมากกว่าที่จะรับฟังว่าผู้คัดค้านหรือนายวรารุฒิไม่ได้บริจาคเงิน และเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่นายเสรีไม่รู้จำผู้ใดเลยเนื่องจากอยู่อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง จะจำไม่ได้ว่าประกาศรายชื่อนายวรารุฒิ จิงทอง เป็นผู้บริจาคหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านใช้ชื่อนายวรารุฒิ จิงทอง บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่วัดวังพร้าว

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะผู้คัดค้านจะเขียนหน้าซองบริจาค นายศรีวรรณได้ยื่นเสียงซุบซิบว่า "เขียนอย่างนี้ไม่ได้ 'ไม่ได้'" และปรากฏภายหลังว่าเขียนชื่อนายวรารุฒิ จิงทอง แสดงว่า ผู้คัดค้านน่าจะมุ่งประสงค์บริจาคเงินเพื่อทำบุญในการสมโภชฝังลูกนิมิตพระอุโบสถซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของชุมชน แต่เกรงว่าจะกระทบกระเทือนถึงความไม่สุจริตในการเลือกตั้ง จึงใช้ชื่อนายวรารุฒิบุตรผู้คัดค้านและไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านขอหรือบเร้าให้มีการประกาศรายชื่อผู้บริจาค ประกอบกับในวันดังกล่าวมีผู้บริจาคเงินและได้รับการประกาศชื่อหลายรายตั้งแต่เวลาประมาณ ๕ นาฬิกา บางรายบริจาคเล็กน้อยก็ไม่มี การประกาศชื่อซึ่งปกติผู้คัดค้านจะบริจาคเงินไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท ตามใบต่อ

/คำให้การ



- ๕ -

คำให้การเอกสารหมายเลข ร.๓๕ นอกจากนี้ยังได้รับความจากนายเสรี อุคเมืองอิน ประชาสัมพันธ์วัด
พยานผู้ร้องอ้างถ้อยคำตามใบต่อคำให้การเอกสารหมายเลข ร.๓๒ ว่า ในวันดังกล่าวมีผู้ร่วมบริจาค
หลายร้อยคน มีทั้งบริจาคเป็นเงินหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่นบาท นายเสรี
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินตลอดทั้งวันตามรายชื่อที่คณะกรรมการส่งมาให้ประกาศ
ดังนั้น การบริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จึงไม่ใช่เงินจำนวนมากตามสภาพการณ์ ซึ่งเป็น
พิธีสำคัญตามธรรมเนียมสังคมท้องถิ่น อีกทั้งนายวราวุฒิมืออาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทรับตัดเหล็กม้วน
มีรายได้เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ย่อมไม่เป็นที่งุนแก่ผู้ฟังหากผู้นั้น ได้ยินประกาศชื่อ
นายวราวุฒิบริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท หากผู้คัดค้านประสงค์จะงุนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม คงต้องใช้เงินจำนวนมากกว่านี้ และมีพฤติการณ์ใกล้ชิด
กับเหตุแห่งความไม่สุจริตมากกว่าที่ปรากฏนี้เช่นกัน ส่วนที่ผู้คัดค้านใส่เลื่อยม่อฮ่อมมีข้อความ
“ตะวัน จิงทอง เบอร์ ๑” ที่ด้านหลังหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ฟังว่าเสื่อดังกล่าวพิมพ์ข้อความ
ตามที่ผู้ร้องอ้าง ถ้าฟังการที่ผู้คัดค้านใส่เลื่อยม่อฮ่อมมีข้อความดังกล่าวมาในงานสมโภชที่วัดวังพร้าว
ไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังไม่ปรากฏมีการหาเสียงเลือกตั้ง หรือมีการประกาศแนะนำตัวผู้คัดค้าน
รวมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

/อำเภอเกาะคา



- ๑๐ -

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แต่อย่างไร เมื่อฟังประกอบพฤติการณ์การบริจาคนเงินของผู้คัดค้าน
หรือนายวรวิฑูลีแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดกล่าวได้ว่าผู้คัดค้านกระทำการทั้งหมดเพื่อจงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน การกระทำของผู้คัดค้านไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

นายธีรวัฒน์ ไตรวาริ

นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากุล

นายอนุสรณ์ ศรีเมนต์

นริศรา/พิมพ์/ทาน